

## KẾ HOẠCH

### Công tác phòng chống tham nhũng năm 2024

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN;

Căn cứ Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, TC năm 2024;

Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, TC năm 2024 cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN, TC (TC), các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh nhằm chủ động PCTN, TC; phát huy sức mạnh tập thể công chức, viên chức, người lao động trong lãnh đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác PCTN, TC của Sở Xây dựng; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, NLD), phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn ngành trong đấu tranh PCTN, TC.

- Kế hoạch công tác PCTN, TC của Sở là căn cứ để các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quý, 6 tháng và năm về Sở để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

##### 2. Yêu cầu

Cụ thể hóa các quy định của pháp luật về PCTN, TC phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy định về PCTN, TC; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC nhằm phát hiện, kịp thời xử lý hành vi vi phạm các biện pháp phòng ngừa và hành vi tham nhũng, TC, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, TC, công tác PCTN, TC trong cơ

quan, đơn vị phải được triển khai cụ thể đến từng CC, VC, NLĐ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh hình thức, chiếu lệ.

## **II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong công tác PCTN, TC; người đứng đầu phòng, đơn vị trực thuộc Sở phải gương mẫu, liêm khiết, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, TC phạm vi trách nhiệm do mình quản lý, phụ trách.

Tiếp tục đổi mới cách thức, phương pháp chỉ đạo, điều hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; triển khai thực hiện, nghiêm túc các quy định của pháp luật về PCTN, TC; thực hiện đồng bộ các quy định về phòng ngừa tham nhũng, TC; tổ chức thực hiện công tác PCTN, TC có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN, TC.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ công chức làm công tác PCTN, TC đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

### **2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, TC**

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN, TC; từng bước đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, TC cho phù hợp thực tế.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và PCTN, TC; các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ và các nội khác theo Quyết định số 749/QĐ-TTCP ngày 28/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024.

Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với CC, VC, NLĐ và tình hình nhiệm vụ của Sở Xây dựng, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; khuyến khích việc sáng tạo trong công tác tuyên truyền nhằm nâng cao tác dụng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

### **3. Thực hiện đồng bộ trong các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, TC trong các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng.**

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Xây dựng, trong đó: tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của Sở, nhất là trong hoạt động quy hoạch sử dụng đất, công tác đấu thầu, bổ nhiệm công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản, thu nhập của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở theo đúng quy định; thực hiện quy tắt ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế định, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất; tăng cường trách nhiệm giải trình của Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng, ban hành, công khai kế hoạch, danh mục vị trí công tác, thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC, NLD làm việc tại Sở không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo tính khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Sở; không lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với CC, VC, NLD vì vụ lợi hoặc trù dập.

Triển khai việc kê khai tài sản, thu nhập; tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai đảm bảo phương thức, thời điểm, nội dung; công khai bản kê khai theo quy định.

### **4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng**

Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, chú trọng công tác quản lý CC, VC, NLD và cơ chế tự giám sát, tự kiểm tra, nhất là các lĩnh vực có nhiều dư luận quan tâm, lĩnh vực dễ phát sinh TC, tham nhũng, lãng phí.

Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; chú trọng việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm (nếu có); phát hiện, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở bất cập trong quản lý.

Tăng cường công tác xử lý sau thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật.

## **5. Thực hiện công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước**

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Khuyến khích các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp căn cứ và quy định của Luật PCTN và Luật khác có liên quan ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình; thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng; khi phát hiện tham nhũng có trách nhiệm phản ánh, tố cáo, báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức mình.

Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; giám sát việc chấp hành pháp luật; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN, TC theo quy định tại Điều 78 Luật PCTN; Công văn số 3788/UBND-NC ngày 24/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác PCTN, TC khu vực ngoài nhà nước.

## **6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan báo chí trong công tác PCTN, TC**

Phát huy vai trò của Ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên nâng cao vai trò phản biện, giám sát việc thực hiện pháp luật về PCTN, TC.

Tạo điều kiện và phát huy vai trò của cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh – truyền hình trong công tác PCTN, TC. Các cơ quan thông tin truyền thông có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về hoạt động PCTN, TC và vụ việc tham nhũng.

Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, TC.

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch này và các kế hoạch của UBND tỉnh; kế hoạch của Sở Xây dựng đã ban hành và thực hiện trong các năm tiếp theo.

2. Thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2024 (khi có hướng dẫn) đối với công chức, viên chức theo quy định.

3. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ (hàng quý, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm) hoặc đột xuất về công tác PCTN, TC theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Thanh tra tỉnh;
- Ban lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VT, TTrXD<sub>(Hoà)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Tất Dũng**